

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Cung cấp số liệu phục vụ thanh tra
(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023)

Thực hiện Công văn số 39/TTTX, ngày 22/4/2024 của Thanh tra thị xã Đức Phổ về việc báo cáo và cung cấp số liệu phục vụ thanh tra. UBND xã Phổ An tổng hợp, báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và hòa giải tranh chấp đất đai từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023, cụ thể như sau:

I. Khái quát chung

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên:

- Phổ An là xã ven biển nằm phía Đông Bắc thị xã Đức Phổ, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp xã Đức Lân (huyện Mộ Đức) - xã Phổ Thuận - phường Phổ Văn, phía Nam giáp phường Phổ Quang, Có chiều dài bờ biển 8,5 km. Có tổng diện tích tự nhiên 1815,41 ha. Địa giới hành chính của xã được phân thành 4 thôn, 14 xóm (khu dân cư). Dân cư được phân bố khắp 4 thôn và 14 xóm; Dân số 12.447 khẩu, có 2.785 hộ. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn vì đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản và đi vào Tp Hồ Chí Minh làm ăn là chủ yếu.

Trong 3 năm qua mặt dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự cố gắng, nỗ lực của Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân, nên đã góp phần làm cho kinh tế - xã hội của xã tiếp tục được duy trì phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp tăng về tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và thương mại dịch vụ. Tình hình dân trí ngày được nâng cao; hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên, y tế, giáo dục ngày càng phát triển về chất và lượng. Số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm dần so với năm trước, đến nay tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,21%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, hoạt động của Mặt trận và các Hội đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Xã Phổ An được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

2. Tình hình cán bộ, công chức thuộc quản lý của UBND xã:

2.1. Xã Phổ An, là xã loại 1, theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về số lượng, chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức: Tổng biên chế giao cho xã Phổ An là 22, hiện có mặt là 20 trong đó: Cán bộ 11 và 09 Công chức. (có 01 chức danh kiêm nhiệm). Trong đó:

- Về cán bộ: Cao học: 01/11; Đại học: 09/11; Trung cấp: 01/11. Về lý luận chính trị: 11/11 đồng chí đã qua đào tạo trung cấp lý luận chính trị. 100% cán bộ đạt chuẩn theo quy định.

- Về công chức: Đại học: 08/9; Trung cấp: 01/9. Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 09/9.

- Về người hoạt động không chuyên trách: Đại học: 05/14; Cao đẳng: 06/14; Trung cấp: 03/14. Về lý luận chính trị Trung cấp 03/14; Sơ cấp 05/14; chưa qua đào tạo 06/14.

2.2. Đánh giá công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức:

- *Ưu điểm:* Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức xã Phổ An đã và đang được nâng cao về năng lực và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong xử lý đối với công việc được giao, có thái độ đúng đắn trong quá trình thực thi công vụ; thể hiện rõ tính tích cực, tự giác, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; ít để xảy ra hiện tượng sách nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ. Phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng vào việc triển khai các văn bản, quy định của Nhà nước trong xử lý công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

- *Khó khăn, vướng mắc:* Bên cạnh kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Phổ An vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là, một số cán bộ, công chức thiếu kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần học hỏi chưa cao nên trong thực thi công vụ còn nhiều thiếu sót, xử lý công việc thiếu chính xác, làm mất nhiều thời gian, công sức của người dân, chậm tiến độ triển khai công việc, gây ra tình trạng trì trệ ở nhiều khâu; triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm, chưa chủ động, vẫn còn tình trạng chờ văn bản giao việc hoặc đôn đốc mới triển khai thực hiện; công tác tham mưu có lúc chưa nhanh nhạy, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp giữa các cấp, các bộ phận trong thực thi công vụ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

- *Nguyên nhân:*

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chưa được chú trọng đúng mức, chưa gắn với quy hoạch cán bộ và vị trí việc làm. Chất lượng, số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhìn chung chưa đồng đều, có nhiều mặt chưa tương ứng.

+ Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức của xã hiện nay còn thiếu 02 công chức chuyên môn, bên cạnh thường xuyên thay đổi nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chức năng, nhiệm vụ tại địa phương. Việc bố trí, sử dụng, phân công công tác đối

với cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với chuyên môn, chưa phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ, công chức hiện có.

+ Đối với lĩnh vực tiếp công dân giải quyết KNTC: Trong 3 năm qua, mặt dù Văn phòng - thống kê chỉ có 01 công chức, nhưng kiêm nhiệm nhiều công việc. Trong đó, có giao nhiệm vụ tiếp công dân giải quyết KNTC, mặt dù trình độ chuyên môn không phù hợp đối với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải tranh chấp đất đai. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo phục vụ cho công tác này.

II. Kết quả thực hiện

1. Đánh giá chung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trong giai đoạn từ 01/01/2021 – 31/12/2023:

- Trong những năm qua, số lượng đơn thư nói chung trên địa bàn xã tăng so với cùng kỳ năm trước (tăng 30,97%). Trong đó, số lượng đơn khiếu nại giảm, đơn tố cáo tăng. Cụ thể: Đơn khiếu nại giảm 01 vụ (giảm 0,88% so với cùng kỳ trước); Đơn tố cáo tăng 01 vụ (tăng 0,88% so với cùng kỳ trước). Nội dung kiến nghị, phản ánh, yêu cầu giải quyết 35 vụ (tăng 78 vụ, tăng 30,35% so với cùng kỳ trước) chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.

- Mặc dù số lượng đơn thư trên địa bàn xã nhìn chung tăng so với cùng kỳ trước, tỷ lệ đơn khiếu nại giảm, tố cáo lại tăng so với cùng kỳ trước, cho thấy tính chất phức tạp của vụ, việc cao, nhưng đơn phản ánh, kiến nghị, yêu cầu giải quyết về đất đai vẫn còn phức tạp đòi hỏi phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với vấn đề về đất đai, chế độ chính sách, vấn đề công chức, công vụ. Đây đều là những vấn đề nóng, phức tạp, dễ phát sinh hành vi tiêu cực, tham nhũng, và cũng là vấn đề được Nhân dân, dư luận xã hội quan tâm. Do đó, tỷ lệ đơn thư phản ánh, kiến nghị, yêu cầu giải quyết liên quan đến các lĩnh vực này luôn chiếm tỷ lệ cao.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải tranh chấp đất đai:

2.1. Số lượng văn bản đã ban hành để chỉ đạo, thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và hòa giải tranh chấp đất đai:

- Năm 2021, UBND xã Phổ An ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, ban hành Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND xã; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND xã Phổ An về Tiếp công dân lưu động năm 2021 của Chủ tịch UBND xã Phổ An; Thông báo số 05/TB-UBND ngày 12/01/2021 của UBND xã Phổ An, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của UBND xã Phổ An; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND xã Phổ An, về việc kiện toàn phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Năm 2022, UBND xã Phổ An ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 26/01/2022, ban hành Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND xã; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND xã Phổ An về Tiếp công dân lưu động năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Phổ An; Thông báo số 01/TB-UBND ngày 02/01/2022 của UBND xã Phổ An, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của UBND xã Phổ An; Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 15/07/2022 của UBND xã Phổ An, về việc phân công Công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND xã Phổ An.

- Năm 2023, UBND xã Phổ An ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/01/2023, về việc kiện toàn phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Phổ An về Tiếp công dân lưu động năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Phổ An; Thông báo số 02/TB-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phổ An, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của UBND xã Phổ An.

2.2. Việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; số lớp, số người tham dự tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân khiếu nại, tố cáo và hòa giải tranh chấp đất đai; kết quả đạt được qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên. Ngay từ tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã đưa nội dung tuyên truyền về hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo vào Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục năm 2023 trên địa bàn xã. Thông qua kế hoạch đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Việc tuyên truyền thông qua việc thực hiện công khai Bộ thủ tục hành chính Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đăng tin trên Trang Thông tin điện tử xã, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền và khai thác có hiệu quả các tiện ích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như zalo, Facebook, ...). Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Thông tư số 05/2021/TT-TTCT ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục

hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong năm 2022, UBND xã Phổ An đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: 1. phối hợp với Hội luật gia thị xã Đức Phổ phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính có trên 100 lượt người tham dự, 2. UBND xã tổ chức tuyên truyền luật Hộ tịch có trên 100 lượt người tham dự, 3. UBND xã tổ chức phổ biến cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về nộp hồ sơ trực tuyến với trên 50 lượt người tham dự. chuẩn bị phối hợp với Đoàn Biên phòng Phổ Quang tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam vào ngày 24/11/2022, tại UBND xã Phổ An.

- Nhìn chung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả, việc tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới và những văn bản pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống của người dân được kịp thời. Năm 2021 do ảnh hưởng dịch CoVid-19 nên công tác triển khai PBGDPL gặp không ít khó khăn trong công tác triển khai pháp luật đến người dân, kết quả chỉ lồng ghép tại các cuộc họp xã, thôn, trên đài truyền thanh, không tuyên truyền trực tiếp đến người dân.

- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật đã được tổ chức tại xã:

+ Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai: được tổ chức trên địa bàn 4 thôn và có trên 600 lượt người tham dự; tổ chức phổ biến kỹ năng hoạt động cho tuyên truyền viên có 12 người tham dự.

+ Phối hợp với Công an chủ trì tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng trào toàn dân bảo vệ anh ninh tổ quốc có trên 1500 giáo viên, học sinh tham dự.

+ Câu lạc bộ mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn tổ chức lồng ghép tuyên truyền 04 đợt với hơn 400 lượt người tham gia.

+ Phối hợp với hội LHPN xã tổ chức tuyên truyền pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ngày 08/3/2023 tại nhà văn hóa với trên 200 hội viên tham dự.

+ Tổ chức 30 đợt tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nổi hiện nay, TTANGT, phòng chống cháy nổ trên địa bàn xã;

+ Phối hợp với Công an chủ trì phối hợp với Đoàn biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển đảo có trên 100 lượt người tham dự.

+ Phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo năm 2023: có trên 120 lượt người tham dự.

- Kết quả thực hiện ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam: Câu lạc bộ Đoàn thanh viên với pháp luật An toàn giao thông tổ chức triển khai luật cho đối tượng là đoàn viên trên địa bàn xã có hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023.

- Việc tham gia phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” đã phát động rộng rãi đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham gia đạt kết quả: có trên 70 bài tham gia.

- Đăng tải tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị: địa phương không có trang thông tin điện tử.

- Việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật:

- Về tình trạng tủ sách: ở UBND xã Phổ An có một tủ sách, tủ sách còn sử dụng tốt, không hư hỏng, địa điểm đặt tủ sách thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng, có phòng đọc phục vụ đọc sách tại chỗ.

- Về số lượng đầu sách: tủ sách ở địa phương hiện nay có hơn 150 đầu sách các loại, các Luật, Bộ luật và các tài liệu pháp luật có liên quan đã in thành sách đều có trong tủ sách, các Luật, Bộ luật sửa đổi sau này cũng đã có tài liệu đóng thành tập để phục vụ cho nhân dân, cán bộ, công chức, tham khảo, Tủ sách pháp luật đã góp phần đa dạng hóa thiết chế văn hóa – thông tin tại cơ sở, phục vụ công tác PBGDPL và thực hiện quyền thông tin pháp luật của nhân dân, thông qua việc nghiên cứu sách, tài liệu pháp luật của tủ sách pháp luật đã góp phần nâng cao dân trí, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, là một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương.

- Hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật không còn phù hợp, nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, hiện nay các ban, ngành, Hội đoàn thể ở địa phương đã có máy tính kết nối mạng Internet để tra cứu văn bản, tài liệu, tủ sách pháp luật ở xã thu hút rất ít người đến đọc, mượn, hiệu quả sử dụng không cao.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức khác: Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân: Tuyên truyền, phổ biến thông qua hệ thống loa truyền thanh: Đài truyền thanh xã thực hiện 03 chương trình với 03 bài, 20 tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT.

(chi tiết có phụ lục 01 đính kèm).

3. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải tranh chấp đất đai:

3.1. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ được Chủ tịch UBND thị xã triển khai tại Công văn số 1136/UBND ngày 26/5/2021:

- Hàng tháng, quý, năm và đột xuất UBND xã làm và gửi báo cáo kết quả thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ được Chủ tịch UBND thị xã triển khai tại Công văn số 1136/UBND ngày 26/5/2021 đúng thời gian và lịch trình quy định.

3.2. Việc thực hiện chế độ báo cáo về hòa giải tranh chấp đất đai:

- Hàng tháng, quý, năm và đột xuất UBND xã làm và gửi báo cáo kết quả thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ được Chủ tịch UBND thị xã triển khai tại Công văn số 1136/UBND ngày 26/5/2021 đúng thời gian và lịch trình quy định.

4. Thực hiện pháp luật về tiếp công dân; xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và hòa giải tranh chấp đất đai

4.1. Thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức tiếp công dân:

- Thực hiện Luật Tiếp công dân, UBND xã Phổ An ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, ban hành Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND xã; Phòng tiếp công dân niêm yết Nội quy tiếp công dân, Lịch tiếp công dân và niêm yết Bộ thủ tục hành chính Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần và tiếp công dân đột xuất trong trường hợp cần thiết.

- Phân công công chức Văn phòng - Thống kê xã, làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân trụ sở UBND xã trong các ngày làm việc gắn với việc tham mưu giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

- Về điều kiện nơi tiếp công dân: Địa điểm phòng tiếp công dân được bố trí thuận lợi nằm giữa tiền sảnh trước trụ sở Ủy ban nhân dân, có trang bị bàn ghế làm việc, quạt, đảm bảo về diện tích, niêm yết công khai Quy chế tiếp công dân, Nội quy tiếp công dân và bố trí đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định. Các loại sổ tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định như sổ biên bản tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã, sổ biên bản tiếp công dân thường xuyên, sổ biên bản tiếp công dân đột xuất.

** Thống kê số lượt tiếp công dân/ số người/ số vụ việc, trong đó thống kê rõ số lượt tiếp dân thường xuyên; số kỳ, lượt tiếp dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND (số kỳ Chủ tịch UBND tiếp và số kỳ uỷ quyền cho cấp phó); số đoàn đông người (nếu có)*

- UBND xã đã ban hành các thông báo lịch tiếp dân thường xuyên vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu và ngày thứ năm hàng tuần thực hiện tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND xã tại địa điểm: phòng tiếp dân UBND xã. Giao công chức văn hóa xã hội và cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở; đăng tải thông báo trên trang thông tin điện tử xã và thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã biết về lịch tiếp, thời gian, địa điểm tiếp công dân; công

an xã có trách nhiệm đảm bảo trật tự tại địa điểm tiếp công dân; công chức Văn phòng - Thống kê có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào chương trình công tác hàng tuần của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được lịch tiếp công dân phải thông báo cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp; Cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân đã chấp hành nghiêm túc thời gian, thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo lịch tiếp công dân, chấp hành những tốt quy định về trang phục, đeo thẻ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, tại các buổi tổ chức tiếp dân định kỳ và thường xuyên tại trụ sở UBND xã từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023 chỉ có 05 lượt công dân đến đăng ký và tiếp. còn lại không có công dân đến.

- Tổng số lượt tiếp công dân có: 13 lượt/43 người/ 43 vụ, việc. Trong đó:
- + Tiếp công dân thường xuyên: có 03 lượt/3 người/3 ý kiến
- + Tiếp công dân định kỳ có 02 lượt/2 người/2 ý kiến
- + Tiếp công dân lưu động: 8 lượt/38 người/38 ý kiến.
- + Tiếp công dân đột xuất: không có.

** Nội dung tiếp công dân, kết quả giải quyết các yêu cầu của công dân qua công tác tiếp công dân:* Tổng số ý kiến, kiến nghị của công dân qua tiếp công dân có 43 ý kiến, đã giải quyết xong: 43 ý kiến.

- Kết quả giải quyết các yêu cầu của công dân: UBND xã đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn phối hợp với các Hội, đoàn thể có liên quan thẩm tra, xác minh tham mưu cho lãnh đạo UBND xã đã giải quyết theo quy định. Trong 3 năm Chủ tịch UBND xã tiếp công dân lưu động tại 4 thôn trong xã, có 38 ý kiến tham gia, chủ yếu về lĩnh vực đất đai, môi trường và an ninh trật tự đã giải quyết xong 38/38 ý kiến, đạt 100%.

(chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo)

*** Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân**

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn: 01; số vụ, việc: 05);
- + Khiếu nại: Không;
- + Tố cáo: 01;
- + Phản ánh, kiến nghị: 04;
- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết.
- + Thuộc thẩm quyền (số đơn: 01; số vụ, việc:05);
- + Không thuộc thẩm quyền (số đơn :0; số vụ, việc:0).

** Nội dung tiếp công dân, kết quả giải quyết các yêu cầu của công dân qua công tác tiếp công dân:*

Gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (người viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, thực hiện quy định TTHC gửi tại Bộ phận tiếp

nhận và trả kết quả xã và của cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo quy định).

- Tổng số đơn: Tổng đơn: 108 đơn. Trong đó: Kỳ trước chuyển sang: 0 đơn; tiếp nhận trong kỳ 108 đơn. Trong đó:

- + Số đơn đã xử lý 108 đơn/ Tổng số đơn tiếp nhận 108 đơn, đạt 100%;
- + Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý 108 đơn.

*** Phân loại, xử lý đơn:**

- Phân loại theo nội dung:

- + Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn;
- + Số đơn, số vụ việc tố cáo: 01 đơn;
- + Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai: 107 đơn;

- Phân loại theo tình trạng giải quyết:

- + Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 108/108 đơn
- + Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0 đơn;

- Kết quả xử lý đơn:

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 108;
- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0.

4.2. Thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, hòa giải tranh chấp đất đai

- *Thực hiện pháp luật về khiếu nại:* Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023 không có đơn khiếu nại.

- *Thực hiện pháp luật về tố cáo:* Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023, có 01 đơn tố cáo (Người tố cáo đã có đơn tố cáo, UBND xã đã ban hành quyết định thụ lý đơn tố cáo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018.

- *Việc giải quyết kiến kiến nghị, phản ánh:* Số đơn đã xử lý 107 đơn/tổng số đơn tiếp nhận 108 đơn. Sau khi tiếp nhận đơn UBND xã giao trách nhiệm cho các bộ phận chuyên môn tham mưu, đã giải quyết 107 đơn đạt 100%. Nội dung đơn chủ yếu đề nghị thu hồi giấy CNQSD đất do cấp không đúng diện tích thực tế và đơn tranh chấp đất đai.

4.3. Thực hiện pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai:

- Việc thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai tại xã. Căn cứ theo Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 57 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 27, 28 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã.

- Tổng số đơn 05/5 vụ yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai (Trong đó có 04 vụ mới và 01 vụ đã hòa giải nhiều lần); kết quả hòa giải không thành 03 vụ và hòa giải thành 02 vụ tranh chấp đất đai.

4.4. Việc chỉ đạo giải quyết những vụ, việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài thuộc thẩm quyền: Trong 3 năm qua UBND xã Phổ An, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, đạt 100%. Chưa có những vụ, việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài thuộc thẩm quyền.

III. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị và đề xuất đối với thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và hòa giải tranh chấp đất đai

1. Ưu điểm:

- Trong 3 năm qua, việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh đã được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Việc xử lý, giải quyết các đơn thư đảm bảo kịp thời không để xảy ra việc tồn đọng, kéo dài trong giải quyết, không phát sinh đơn thư khiếu nại.

- Các bộ phận chuyên môn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong quá trình triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, nhất là trong việc tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất biện pháp triển khai, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được quan tâm thực hiện, đã góp phần giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm tính khả thi và nâng lên một bước chất lượng các quyết định giải quyết các loại đơn thư. Ngoài công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh, các Tổ hòa giải ở cơ sở các thôn được củng cố, kiện toàn, các Tổ hòa giải đã thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, xử lý kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp ngay ở thôn xóm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Số vụ, việc đơn trình kiến nghị phát sinh cùng thời điểm trên lĩnh vực đất đai và có liên quan đến nhiều đơn vị, tổ chức nên việc giải quyết một số kiến nghị của công dân trên lĩnh vực này còn chậm.

- Công tác phối hợp tham gia của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội địa phương trong việc tham gia tuyên truyền, phản biện đối với công tác tiếp công dân tại một số vụ việc giải quyết đơn thư chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

3. Nguyên nhân:

- Phần lớn các vụ, việc phát sinh trong lĩnh vực đất đai, nhưng do hậu quả từ lịch sử quản lý đất đai nhiều năm trước đây để lại nên hồ sơ địa chính hình thành qua các năm chưa đảm bảo, thiếu nhiều thông tin, tài liệu dẫn đến phải kéo dài thời gian thẩm tra, xác minh, kết luận; cơ chế, chính sách, pháp luật từng bước đã được hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập, lại thường xuyên thay đổi nên nhiều vụ, việc rất khó khăn để tìm phương án giải quyết đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu của người dân.

- Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị vụ, việc của một số người dân còn hạn chế, chỉ yêu cầu giải quyết quyền lợi theo ý chủ quan của mình mặc dù không có cơ sở; nhiều trường hợp người dân có

đơn yêu cầu giải quyết nhưng không phối hợp làm việc, không cung cấp hồ sơ, gây khó khăn cho cơ quan trong quá trình giải quyết vụ, việc.

- Việc phân loại để xử lý đơn thư gặp khó khăn, do người gửi đơn tiêu đề không đúng với nội dung ghi trong đơn.

- Tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức chuyên môn trong việc tham mưu giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực được giao còn có những hạn chế, tham mưu xử lý chưa kịp thời, đúng quy trình, dẫn đến hiệu quả xử lý đơn thư chưa cao.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong thời gian đến trên địa bàn xã còn tiềm ẩn phát sinh phức tạp, chủ yếu phát sinh ở lĩnh vực đất đai, liên quan đến các nhu cầu mua bán, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; sự hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Do đó, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách và pháp luật.

Một là, Tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp dưới giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm để khắc phục ngay, hạn chế tối đa quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật thi hành có sai sót dẫn đến khi cấp trên kiểm tra lại mới phát hiện, yêu cầu sửa chữa hoặc hủy bỏ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, xem đây là một biện pháp để phát hiện kịp thời những thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ việc, từ đó áp dụng biện pháp xử lý, khắc phục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập; cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, thực hiện không nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Hai là, Đối với tiếp dân lưu động ở cơ sở cần phối hợp một số cơ quan chức năng cùng tham dự để nghe và xử lý, trả lời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại buổi tiếp, trừ những vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu trả lời cho công dân sau bằng văn bản.

Ba là, tiếp tục giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; làm tốt hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền, động viên, hướng dẫn, giải thích người dân để tránh khiếu nại vượt cấp, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, chỉ đạo cơ quan chức năng ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

của công dân; giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, cơ quan đơn vị có liên quan; quan tâm bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, đảm bảo đầy đủ phương tiện vật chất, chế độ bồi dưỡng.

Năm là, thường xuyên tập huấn, tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập về kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức. Có chế độ hỗ trợ cho cán bộ tiếp công dân được hưởng tiền phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại, do khi làm nhiệm vụ phải tiếp xúc với nhiều người.

Trên đây là báo cáo và cung cấp tài liệu phục vụ thanh tra. Kính báo cáo Thanh tra thị xã theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hà